

# **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HÙNG VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC**

*Thực hiện Kế hoạch số 559/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND quận Long Biên về việc triển khai thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc” trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Long Biên, năm 2023.*

Ngay từ đầu năm học 2022-2023, nhà trường đã tuyên truyền rộng rãi, thu hút sự tham gia đông đảo của CBGVNV-HS và nhân dân và tập trung các nguồn lực xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc, thực hiện văn hóa chào hỏi trong và ngoài nhà trường “khoanh tay - mỉm cười - cúi chào”, tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ, hạnh phúc.

Nhà trường thường xuyên quan tâm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh và CBGVNV khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; không để xảy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBGVNV và HS nhà trường. Các Phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh, nhà ăn, nhà thể chất, sân chơi, thư viện, ... đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định; tạo dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện bằng các chậu cây xanh, cây hoa, hệ thống loa có nhạc, có lời nhắc nhở trong các khu vệ sinh. Duy trì bầu không khí học tập, làm việc ấm áp và thân thiện; mọi thành viên trong nhà trường đều được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được có giá trị và được đảm bảo an toàn. Tạo cơ hội để mỗi học sinh và mỗi CBGVNV đều được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, không ai bị bỏ lại, tất cả đều thay đổi và tiến bộ.

Trong công tác dạy và học: CBGVNV tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc một cách tốt nhất và làm gương cho học sinh trong mọi hoạt động giáo dục. Nội dung dạy học hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh. Các thầy cô giáo luôn nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tạo hứng thú, phù hợp nhất để học sinh được phát triển về năng lực, phẩm chất ở mỗi bài học, tiết học. Mọi hoạt động liên quan đến dạy và học, đến công tác quản lý đều được bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại tích cực. Trong công tác chủ nhiệm, các thầy cô giáo luôn phối hợp và hợp tác hiệu quả với CMHS, cộng đồng địa phương và các lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh ngay từ đầu năm học.

Xây dựng lớp học hạnh phúc hãy bắt đầu từ trái tim biết cho đi yêu thương. Tình yêu thương của cha mẹ, của các thầy cô giáo luôn thường trực trên từng bước

chân các bạn học sinh đến trường, trong từng giờ học, từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Nào là quần áo đẹp, nào là thiết bị, đồ dùng học tập, sinh hoạt đầy đủ, lại còn được cô giáo động viên, nhắc nhở ăn trưa đủ suất, đặc biệt là đi ngủ trưa được trải đệm ấm vào mùa đông... Những việc làm không thể kể hết tương như là đương nhiên ấy, nếu không được quan tâm đúng mực, có lẽ lớp học cũng không phải là nơi các bạn học sinh muốn đến. Không chỉ được đón nhận mà từng ngày, từng giờ, cô giáo đã giúp học sinh biết trao đi yêu thương cho bạn bè, thầy cô, cha mẹ. Cho dù là những việc làm nhỏ bé như cho bạn mượn bút, mượn giấy hay tặng cô quyển sách, tặng mẹ sản phẩm thủ công tự làm, tặng quà cho bạn nữ... thì đó cũng là điều không thể thiếu trên con đường giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn nhân ái của mỗi con người.

Không chỉ vì được yêu thương, các bạn học sinh luôn được tôn trọng. Khác với lớp học truyền thống, học sinh không bị áp đặt học tập theo kiểu nhồi nhét mà luôn được cô giáo định hướng, khơi gợi niềm yêu thích, đam mê để tự tìm hiểu, thậm chí có những lúc tự học. Một điều quan trọng nữa, học sinh được bày tỏ, được nói ra cảm xúc của mình và được lắng nghe một cách đầy tôn trọng. Tôn trọng cảm xúc là một trong những yếu tố không thể thiếu của Lớp học hạnh phúc. Bởi dù ở lứa tuổi nào, các con cũng có những cảm xúc như người lớn - cần được lắng nghe, tôn trọng và được yêu thương.

Hạnh phúc không phải là cái gì đó quá lớn lao, xa vời. Lớp học hạnh phúc rất gần nhưng cũng không dễ nếu chúng ta không đủ yêu thương. Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng có những lớp học hạnh phúc – nơi các bạn học sinh đã gắn bó những tháng ngày tuổi thơ.



**Cây hoa trong lớp học**



**Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Liễu – 1A2 công học sinh bị đau chân đến phòng học Tiếng Anh**



**Cô giáo Phạm Thị Nga, Lương Y Phụng, Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải Nhất Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 cấp Quốc gia**



**Cô giáo Phạm Huyền Trang dạy Chuyên đề Mĩ thuật cấp quận**



**Các cô giáo tích cực bồi dưỡng chuyên môn**



**Trải chăn ấm cho học sinh bán trú ngủ trưa vào mùa đông**



**Học sinh nam tặng quà học sinh nữ nhân ngày 8-3**



**Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn Cha mẹ học sinh viết lời yêu thương tới các con trong ngày họp phụ huynh đầu năm học**



**Niềm vui của các con khi nhận lời yêu thương từ cha mẹ**

*Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Hoa- GVCN 4A1*